



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มุลค่าข่าว ๑๒๔,๙๙๒-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มาตามดีดี มาแล้วค่าาาาาา
อาทิตย์นี้ขอคืนหนุมหน้าหยกมากความสามารถ ที่เพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศจากรายการแฟชั่นเรียลลิตี้“ทอผ้าผ้าไทย” ซีซั่น 2 ขึ้นประจำแทน “เด็กเต็ดเต็ด”

อาร์ม...อดิเรกกำน้อย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดนักออกแบบผ้าไทย” ระดับวงการแฟชั่นดีไซน์

ผลงาน **The reflection of Thai Identity** ภายใต้โจทย์สุดท้ายคือ คอลเล็กชั่นผ้าไทย สู่อารมณ์ ของ หนุมอาร์ม ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมที่งดงามตามวัดวาอารามนำมาตัดทอน เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนลงตัว

ดีไซน์เนอร์หนุมคนนี้มีพื้นเพเป็นคนเชียงราย สมัยเด็กชอบไปวัดมีความทรงจำที่ตีไนวัยเยาว์ เก็บเอามาผสมผสานกับการดีไซน์เนอร์ที่เรียบง่ายแต่ฉายเอกลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัว จนกลายเป็นผลงานที่โดนใจกรรมการ

“คอลเล็กชั่น **The reflection of Thai Identity** ได้ไอเดียมาจากหนังสือท่องเที่ยวที่ผมเก็บสะสมไว้ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัด บวกกับความทรงจำในวัยเด็กที่ทุกครั้งทีไปวัดผมประทับใจกับรายละเอียดของงานศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประ-



ติมารกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง สิ่งที่ปรากฏบนชุดที่ผมออกแบบ ไม่ว่าจะ เป็นกระจกที่ประดับชุดก็มาจากกระจกที่ประดับตามวิหารเครื่องประดับก็ได้ไอเดียมาจากตัวพระ ตัวนางในจิตรกรรมฝาผนัง” อาร์มบอกอย่างภาคภูมิใจ

อาร์มฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้เสพแฟชั่นว่า อยากให้ลองเปิดใจทำความเข้าใจกับผ้าไทยเพื่อจะได้รู้ว่าผ้าไทยไม่ใช่ของเชยๆ แต่มี “ความงดงาม” และ “ทรงคุณค่า”

หลังเรียนจบปริญญาตรีอาร์มตั้งใจจะสานความฝันด้วยการไปเรียนต่อด้านดีไซน์ที่ต่างประเทศและหาโอกาสฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ก่อนกลับมาสร้างแบรนด์ของตัวเอง

อีกไม่นาน อาร์ม จะสร้างผ้าไทยให้ดังก้องโลก ไม่แพ้เวอร์ซาเซ่ก็ได้ใครจะรู้!!!